

สถานี ก.ค.ศ.: แนวทางการประเมิน วิทยฐานะใหม่ของคุณ

☛ นำเสนอเมื่อ 22 พ.ค. 2560

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
ในช่วงเวลานี้ได้รับข่าวเกี่ยวกับความกังวลใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะที่จะประกาศใช้ใหม่เป็นจำนวนมาก เช่น เรื่องที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาใหม่ในการยื่นขอรับการประเมิน การกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ใช้หลักเกณฑ์นี้ทุกคนหรือไม่ ในวันนี้จึงนำแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ มาให้ความรู้กับทุกท่านเพื่อประกอบการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในการประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ครู ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนปกติอย่างมีคุณภาพ โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัว เช่น การดำรงตำแหน่ง ชั่วโมงการสอน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา ผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี เป็นต้น ใน Logbook และ e-Portfolio เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง และเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะทำได้สามารถวางแผนในการพัฒนาตนเอง ลดปริมาณเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร เพื่อรับการ ประเมิน

2.ผู้บังคับบัญชาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูจากการปฏิบัติงานจริงทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป และครูสามารถนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนาตนเองและเป็นข้อมูลประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ ทั้งนี้ ครูสามารถวางแผนพัฒนางานในหน้าที่และสามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน

3.ครูที่ประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้รวบรวมข้อมูลจาก Logbook และ e-Portfolio จำนวน 5 ปี มายื่นขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ครูที่ประสงค์จะยื่นขอรับการประเมิน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองจาก Logbook และ e-Portfolio ได้ โดยไม่ต้องรวบรวมเป็นเอกสารมานำเสนอเช่นในอดีต

4.ในช่วงแรกของการประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ ซึ่งอาจมีครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิมแต่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ให้สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หรือหากประสงค์จะขอขึ้นตามหลักเกณฑ์ใหม่ ก็สามารถทำได้ โดยจะมีบทเฉพาะกาลรองรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ เช่น การนับระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หรือการผ่านพัฒนา เป็นต้น

หวังว่าทุกท่านคงจะได้คลายความกังวลใจลงได้บ้าง และหากมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถเข้าไปร่วมประชาพิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ที่ www.otepec.go.th และ Facebook สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2560

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สถานี ก.ค.ศ. แนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ต่อ)